



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
26 พฤษภาคม 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 25 พ.ค. ผู้ป่วยรายใหม่ 3,226 ราย ผู้ป่วยสะสม 135,439 ราย หายป่วยแล้ว 89,194 ราย รักษาอยู่รพ. 45,413 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตสะสม 832 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 168,496,705 ราย เสียชีวิต 3,498,876 ราย รักษาหาย 150,009,713 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ WHO ระบุขณะนี้ยังไม่มีโควิดสายพันธุ์ใดที่ทำลายประสิทธิภาพของวัคซีนได้อย่างมีนัยสำคัญ ย้ำให้ทุกประเทศเร่งฉีดวัคซีน และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนให้ประชาชนทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 10% ภายใน ก.ย. และอย่างน้อย 30% ภายในสิ้นปีนี้ อินเดีย ผู้ป่วยรายใหม่ต่ำกว่า 2 แสนรายต่อวันเป็นครั้งแรก ต่ำกว่า 3 แสนรายต่อเนื่อง 8 วัน มาเลเซีย พบผู้ป่วยเพิ่ม 7,289 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1. วัคซีนส่งมอบล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, js100, ch7, INN, mcot, pptvhd36) ทวีตช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ล่าสุดได้หารือกับตัวแทน บ.แอสตราเซนeca พร้อมด้วย ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อติดตามการส่งมอบวัคซีนให้ทันกำหนดเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิต และให้ตัวแทนบริษัทชี้แจงกับสื่อมวลชน เชื้อมันส่งวัคซีนที่ผลิตในไทย ทันตามกำหนดและสามารถฉีดในวันที่ 7 มิ.ย. เนื่องจากในสัญญาการส่งมอบระบุชัดเจนว่าต้องมีวัคซีนให้ไทย สำหรับเงื่อนไขการตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิตจะไม่ยุ่งยากเนื่องจากผลิตในไทย ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว การตรวจสอบใช้เวลา 3-4 วัน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์อยู่ระหว่างการร่างสัญญาการจัดซื้อใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน จากนั้นในครึ่งปีหน้าสามารถทยอยส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้ไทย 20 ล้านโดสได้

-กรณี สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า เป็นจังหวัดชายแดนแต่ได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อย ขณะนี้ สธ.จัดส่งตามคำสั่งของศบค. โดย สมช. เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และต้องหารือกับอธิบดีกรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ วัคซีน 1.7 ล้านโดส เดือนพ.ค. ไม่มา ส่วน มิ.ย. มีกำหนด 6 ล้านโดส ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่า สามารถรับเข็มที่ 2 ได้ในเวลา 16 สัปดาห์ จากเดิม 10 สัปดาห์ โดยเลื่อนทั้งหมดให้เป็นล็อตเดียวกัน คือ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นการฉีดเข็มที่ 1 จากนั้นเข็มที่ 2 จะเป็นเดือน ต.ค. ซึ่งมีข้อมูลวิชาการรองรับว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงได้เร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ infoquest

-บ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จก. ระบุ จะส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยล็อตแรก 10 ล้านโดส ไม่เกินสิ้นเดือนก.ค.นี้ โดยล็อตนี้เป็นการส่งมอบให้กับรัฐบาลโดยตรง ยังไม่มีการขายให้กับภาคเอกชน ส่วนล็อตอื่นๆ จะหารือกันในขั้นตอนต่อไป

-เครือข่ายโรคภัยอันตราย ออกแถลงการณ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม

##### 2. ณะปรับฉีดวัคซีนแอสตราฯ เหลือเข็มเดียว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-นพ.มนัญญู ลิขิตวงษ์ ตั้งคำถามถึง บ.แอสตราเซนeca เกี่ยวกับการปรับโดสการฉีดวัคซีนให้เหลือเข็มเดียวสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาในภาวะที่มีวัคซีนไม่เพียงพอ เพราะประสิทธิภาพหลังฉีดเข็มแรกดีพอๆ กับวัคซีนของบริษัทอื่นที่ให้ฉีดเพียงเข็มเดียว การศึกษาในคนไทยพบ ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงมากหลังฉีดโดสแรก 4 สัปดาห์ ยกตัวอย่างวัคซีนสปุตนิกของรัสเซีย เดิมให้ 2 เข็ม ต่อมาปรับลดเหลือ 1 เข็ม เพื่อจะฉีดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่ขาดแคลนวัคซีน ล่าสุดวัคซีนแคนซิโนของจีนก็ประกาศให้เข็มเดียวเช่นกัน

##### 3. พบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, INN

-นายวินัย เหมมินทร์ อายุ 43 ปี มีประวัติฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อ 23 พ.ค. ล่าสุดเสียชีวิตด้วยอาการปวดแน่นหน้าอกและหมดสติ นำส่งรพ. พังงา เบื้องต้นแพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน แต่ครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.วิเศษ กำลัง รองนพ.สสจ.พังงา ระบุ พบผู้อาจเข้าข่ายผลกระทบจากวัคซีน 2 ราย รายแรกอายุ 43 ปี เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน อีกรายเป็นชาย อายุ 52 ปี มีอาการแขนขาอ่อนแรงคล้ายอัมพฤกษ์ ได้รายงานข้อมูลเข้าระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์แล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้

##### 4. ผู้ป่วยตาเปลี่ยนสีหลังกินยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-ศ.นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุ พบผู้ต้องโทษชายจำนวนมากในเรือนจำคลองเปรมที่รักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมน้ำเงิน ขณะนี้จักขุแพทย์ รพ.ศิริราช จะเร่งค้นหาสาเหตุพร้อมกับจักขุแพทย์ รพ.ราชทัณฑ์ เบื้องต้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสมบัติของยาฟาวิพิราเวียร์ที่สามารถเรืองแสงและไปจับอยู่บริเวณแก้วตา สังเกตได้ในที่มืด แต่ไม่มีความรุนแรงและไม่ส่งผลกระทบต่อดวงตา อาการหายได้เองเมื่อหยุดยาและไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ

### 5.ข่าวปลอมเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่อินโฟกราฟิก ว่ารพ.เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นา ยืนยันว่า รพ.ไม่มีการเปิดจองวัคซีนทุกยี่ห้อ เป็นเพียงการสำรวจความสนใจของประชาชนผ่านกูเกิลฟอร์ม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมการจัดหาวัคซีนทางเลือกในอนาคตเท่านั้น

### 6.คำแนะนำของแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-นพ.พญ. ภัทรวรรณ แนะนำให้เปลี่ยนยี่ห้อวัคซีนโควิด 19 และต้องหาวัคซีนยี่ห้ออื่นให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเร่งปูพรมฉีดให้ได้ไวที่สุด เพราะขณะนี้ยังมีผู้ได้รับฉีดวัคซีนแค่ 2% จากเป้าที่ตั้งไว้ 70% ใน 4 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.พญ. ภัทรวรรณ ระบุ ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 แต่ละชนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะการทดลองทำคนละสถานที่ ความชุกประชากร ความเสี่ยงไม่เหมือนกัน และทั้งหมดยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% ที่สำคัญคือ ป้องกันความรุนแรงของโรค ขณะนี้กำลังศึกษาการฉีดไขว้ แต่มีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่ฉีดเข็มแรกแพ้แล้วต้องเปลี่ยน โดยเข็มแรกเป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตราฯ พบ 1 เดือนต่อมาภูมิคุ้มกันสูงมาก ซึ่งตอบไม่ได้ว่าสูงกว่าแอสตราฯ 2 เข็มหรือไม่ แต่สูงกว่าซิโนแวค 2 เข็ม ส่วนการศึกษาเข็มแรกฉีดแอสตราฯ 1 เดือนต่อมา ฉีดซิโนแวค จะเจาะเลือดตรวจภูมิฯ ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.พญ. ภัทรวรรณ ระบุ สายพันธุ์โควิด 19 ที่เฝ้าระวังและให้ความสำคัญในประเทศไทยคือ อังกฤษ อินเดีย และแอฟริกาใต้ ซึ่งตามข้อมูลจำนวนสายพันธุ์ที่ตรวจและบันทึกในฐานข้อมูล GISAID แนวโน้มสายพันธุ์อินเดียมีโอกาสที่จะแซงสายพันธุ์อื่น

### 7.เรียกร้องชี้แจงแผนกระจายวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, pptvhd36

-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นห่วงเรื่องการจัดซื้อและกระจายวัคซีนของไทยที่ไม่กระจายความเสี่ยง เลือกวัคซีนเพียงตัวเดียว และยังล่าช้า รัฐบาลควรประกาศแผนการกระจายวัคซีนให้ประชาชนรับทราบพร้อมเหตุผล เพื่อไม่ให้เกิดคำถามเรื่องการเลือกปฏิบัติในบางจังหวัด บางพื้นที่ หรือให้เฉพาะแก่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

### 8.ขายบัตรคิวฉีดวัคซีนโควิดคลองเตย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, mthai, thestandard, sonthaitalk, ch7, acnews, kapook, amarintv, thaipublica, mcot, bluechipthai, thejournalistclub)

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กล่าวถึงกรณีเขตคลองเตยลักลอบขายบัตรคิวฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติ ว่า มีปัญหาจริง ได้สั่งให้สำนักงานเขตคลองเตยเร่งแก้ไขและตรวจสอบอย่างละเอียด ขณะนี้ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยเปิดลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18-59 ปี ผ่าน www.ไทยรวมใจ.com และแอปฯ เป๋าตังค์ หรือลงทะเบียนผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11, mini big c, family mart, tops daily เริ่ม 27 พ.ค. และฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. เป็นต้นไป ที่หน่วยบริการนอกรพ.

### 9.วัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธีร์ ประธาน ส.อ.ท. เผย ขณะนี้ภาคเอกชนกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลที่เริ่มเข้าสู่ภาวะขาดแคลนในระยะสั้น ต้องการให้รัฐบาลโดยเฉพาะ อภ. เร่งอนุมัติให้บริษัทเอกชนและรพ.เอกชนที่ยื่นขอนำเข้าวัคซีนทางเลือกอื่น ๆ เข้ามาในประเทศไทยให้ได้โดยเร็ว เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีไวรัสโควิด 19 ครบทุกสายพันธุ์แล้วแต่มีวัคซีนที่ไม่กี่ยี่ห้อ และรัฐบาลควรให้ลงทะเบียนรับวัคซีนจุดเดียว เช่น App หมอพร้อม เพราะขณะนี้หลายหน่วยงานเปิดให้ประชาชนจองวัคซีนผ่านองค์กรตนเอง ทำให้เกิดความสับสนและรัฐบาลจะไม่ทราบความต้องการวัคซีนที่แท้จริง

### 10.โคราชประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

-มีประชาชนส่วนหนึ่งที่นัดหมายล่วงหน้าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่จุดฉีดเดอะมอลล์นครราชสีมา ทำให้เกิดความไม่พอใจ ด้าน สสจ.นครราชสีมา ออกประกาศชี้แจงเลื่อนการจองวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากเกิดการติดเชื่อในหลายพื้นที่ของ กทม.และต่างจังหวัด ทำให้ปริมาณวัคซีนที่ทดลองฉีดในระบบลงทะเบียน QR Code ได้รับจัดสรรช้ากว่ากำหนด จึงปรับการฉีดวัคซีน ดังนี้ 1.กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เริ่มฉีด 7 มิ.ย. 2.ผู้ที่จองในระบบจะได้รับวัคซีนทุกคนแต่อาจล่าช้ากว่ากำหนด 3.ระบบจะมีการตรวจสอบกรณีมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดมาก่อน หากไม่เข้าเงื่อนไขจะได้รับแจ้งนัดหมาย

### 11.กักตัวบุคลากร รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน)

-นพ.พฤษ ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ต้องกักตัวพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 14 วัน เนื่องจากมีคนไข้เฝ้าระวังที่ผ่านการตรวจมาแล้ว 4 ครั้งไม่พบติดเชื้อ แต่มีปอดอักเสบ จึงต้องตรวจครั้งที่ 5 พบว่าติดเชื้อโควิด

## 12.ผู้ป่วยโควิดมารับการรักษาร่วมกับผู้ป่วยอื่น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยที่มารักษาติดเชื้อโควิด 19 ปะปนกับผู้ป่วยคนอื่นรวม 38 คน ญาติมาเฝ้าจำนวนหนึ่ง รวมทั้งแพทย์พยาบาลอีก 8 คน ต้องสั่งปิดหอผู้ป่วย 7 วัน ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและห้ามออกจากรพ. แม้อาการดีขึ้น

## 13.แม่บ้านสภา ติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ, ไทยโพสต์

-สำนักบริการทางการแพทย์ ประจำรัฐสภา ประกาศแจ้งให้ข้าราชการ พนักงานและบุคคลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ช่วงเวลา 10.00 น. รายงานตัว เนื่องจากพบแม่บ้านของสภา ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนมีผลการตรวจเชื้อโควิดเป็นบวก

-นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง ทราบว่าแม่บ้านที่ติดเชื้อเป็นภรรยาของคนในแคมป์คนงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีการติดเชื่อก่อนหน้านี้

## มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, thestandard, acnews, thejournalistclub)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ได้ร่วมกับ ก.คมนาคม จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ย้ำว่าไม่มี walk in โดย กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ AIS, dtac, True และ NT ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและเพิ่มบริการในการรับนัดล่วงหน้าและกระจายจำนวนผู้มารับบริการตามช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ถือเป็นความในการแก้ปัญหา และผลักดันวาระแห่งชาติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, pptvhd36, isaranews, acnews, thaipbs, mcot, thebangkokinsight) ทีวีช่อง TNN

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยัน ยังไม่พบโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในพื้นที่อื่นนอกจากพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 11 ราย ส่วนพื้นที่ กทม.ได้ประสานกับ กทม. สุ่มตรวจหาสายพันธุ์ในคลัสเตอร์ชุมชนสะพานขาวและคลองเตย สำหรับการตรวจหาเชื้อในแคมป์คนงานหลักสี่ยังคงเป็นสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์อังกฤษ ทั้งนี้ การตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทั้งตัวหรือจีโนมซีควอส จะใช้เวลา 4-5 วัน มีค่าใช้จ่ายสูงถึงตัวอย่างละ 3 หมื่นบาท จึงต้องตรวจในตัวอย่างเชื้อที่สุ่มมาก่อน เมื่อพบว่าสายพันธุ์ใดจะขยายผลตรวจพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ที่พบเชื้อ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างพัฒนาป้ายตรวจหาเชื้อแบบจำเพาะสายพันธุ์เพื่อส่งมอบให้กับห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (INN, efinancethai) ทีวีช่อง NBT

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้อนุมัติวัคซีนโควิด 19 แล้ว 4 ราย ได้แก่ วัคซีนแอสตราเซนเนกา วัคซีนโคโรนาแวก วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และวัคซีนโมเดอร์นา ล่าสุดวัคซีนของซิโนฟาร์ม โดย บ.ไบโอจีนีเทค จก. ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 รายอยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารพร้อมประเมินคำขอขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง คือ วัคซีนโคโรแวคซ์ โดย บ.ไบโอจีนีเทค จก. และวัคซีนสปุตนิก วี โดย บ.คินเจน ไบโอเทค จก.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการเชิงรุกในสถานการณการป้องกันโรคโควิด 19 ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งมี 1.จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับรพ.สนาม 2.ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 ด้าน และระบบการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 3.สุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง และ 4.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และชุดคลอรีนในการทำลายเชื้อในน้ำทิ้ง (ถังเติมคลอรีน/คลอรีนน้ำ) นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมสถานที่อาคารสหกรณ์เป็นสถานที่สำหรับห้องแยกโรค และซอมแซมหอผู้ป่วยเพื่อจัดทำเป็น Cohort ward โดยใช้บกลางที่กรมฯ จัดสรรให้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus, ChiangmaiNews

-อธิบดีกรมอนามัย ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาดสดบางขุนศรี กทม. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus พ้อค้า แม่ค้า และลูกจ้างในตลาดประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยเซฟไทยก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง หากมีความเสี่ยงสูงให้หยุดปฏิบัติงานทันที สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า เลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรง และล้างมือบ่อยๆ ควรวางแผนการซื้อเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ mcot

-นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้ในหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ชั้นสูดโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพและสภากาชาดไทย รวมทั้งนำเข้ามาบริจาคให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรการกุศล ให้ยื่นขอนำเข้าพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่ด่านอาหารและยาที่นำเข้า จะมีเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาพิจารณาตรวจสอบทันที กรณีนำเข้ามาเพื่อขาย หากมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สามารถยื่นได้ที่ ออย. จะใช้เวลาพิจารณา 3 วันทำการ หากไม่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ

## ประเด็นข่าว

นำเข้า จะใช้เวลาในการยื่นขออนุญาตสถานที่และขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 4 วันทำการ และได้เปิด Fast Track ให้ยื่นเอกสาร ณ ด่านอาหารและยาที่นำเข้า สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มโควิด 19 กรณีมีผู้นำเข้าสินค้าจะประสานด่านศุลกากรให้แจ้งด่านอาหารและยา และมีการติดต่อผ่านระบบ Line official ระหว่างเจ้าหน้าที่กับตัวแทนออกของ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมการแพทย์ จัดตั้งสายด่วน 1668 เฉพาะกิจ แบบ One Stop Service แบ่งเป็น 1.ทีม Frontline Call Center 2.ทีมรับสายและประเมินอาการ 3.ทีมบริหารจัดการเตียงและข้อมูล ดำเนินการร่วมกันตั้งแต่การรับผู้ป่วยจนสามารถหาเตียงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือ Hospital ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เพจกรมควบคุมโรค เผยแพร่แนวทางการขอรับสมุดวัคซีนโควิด 19 นานาชาติ เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้วและต้องเดินทางไปต่างประเทศ นัดหมายออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ผ่าน <http://vacn.ddc.moph.go.th/> เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 15.00 น. ค่าบริการเล่มละ 50 บาท พร้อมหลักฐาน 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.หนังสือเดินทางตัวจริง 3.ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ scan QR code แล้วมีข้อมูลการเข้ารับวัคซีน และ 4.เอกสารการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้ยังพบการลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย ซึ่งศบค.ชุดเล็กได้หารือเรื่องการสกัดกั้นการเข้ามาอย่างเข้มงวดสูงสุด และ ศบค.มท. จะอำนวยความสะดวกเปิดด่านจันทร์-ศุกร์ เบื้องต้น ศบค.ชุดเล็กเห็นชอบแล้ว เริ่มต้นจากด่านสระแก้ว ส่วนสถานการณ์ใน กทม. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 872 ราย ได้ระดมตรวจเชิงรุกและสุ่มตรวจในทุกพื้นที่ รวมพบ 33 คลัสเตอร์ จุดที่พบใหม่ คือ เขตดุสิต คลัสเตอร์เฝ้าระวังที่คั่นนายวเป็นชุมชนตลาดที่มีชาวต่างชาติอยู่หนาแน่น ส่วนเขตบางแคและหนองแขม พบติดเชื้อในสถานดูแลผู้สูงอายุ เอกชน 3 แห่ง ที่มีเจ้าของเดียวกัน โดยแห่งที่ 1 ติดเชื้อ 16 ราย อีก 2 แห่ง ติดเชื้อแห่งละ 3 ราย มีทั้งผู้สูงอายุและคนดูแล เบื้องต้น สำนักงานเขตบางแคนำผู้มีอาการเข้ารับการรักษาในรพ.แล้ว ส่วนผู้ยังไม่ติดเชื้อแยกตัวรอการตรวจซ้ำ นอกจากนี้ จะเร่งตรวจแรงงานใน กทม. 50 เขต โดย สบส. รับผิดชอบตรวจ 50,000 คน อีก 12,000 คน สำนักอนามัยดูแล ทั้งนี้ กทม. และปริมณฑลปรับแผนคัดกรองเร็วขึ้น โดยตรวจจากน้ำลาย ซึ่งรพ.รามาริบัติเสนอว่าตลาด ชุมชน แคมป์ ควรเก็บของเสีย น้ำทิ้ง มาตรวจด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินกู้ 5 แสนล้านบาท แบ่งตามแผนงานของ สธ. 30,000 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาวัคซีน วิจัย การเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ก.การคลัง 300,000 ล้านบาท และกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ 170,000 ล้านบาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด

-นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษก ศบค.รท. แถลงว่า มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,429 ราย ประกอบด้วย ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 ราย เรือนจำพิเศษธนบุรี 339 ราย เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 24 ราย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 13 ราย และเรือนจำนนทบุรี 1,052 ราย สำหรับผู้ต้องขังที่เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ต้องขังชายของเรือนจำกลางเชียงใหม่วัย 52 ปี รวมติดเชื้อสะสม 18,510 ราย รักษาหาย 2,398 ราย ปล่อยตัว/พ้นโทษ 195 ราย เสียชีวิต 3 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptvhd36

-นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน เผย เบื้องต้นมีข้อตกลงกับตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้เพิ่มเป็น 10 ล้านโดส จากเดิม 5 ล้านโดส เนื่องจากมีวัคซีนเหลืออยู่ในสหรัฐฯ ประมาณ 300 กว่าล้านโดส จึงคาดว่ารพ.เอกชนจะให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้เร็วกว่ากำหนดเดิมเดือน ต.ค. 2564 โดยสัปดาห์หน้าจะมีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง อภ. สมาคมรพ.เอกชน และบ. ซิลลิคฟาร์มา ส่วนวันพฤหัสบดีนี้จะมีการประชุมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อวางแนวทางการจองวัคซีนทางเลือก ยืนยันขณะนี้ยังไม่เปิดในจองวัคซีนในรพ.เอกชนทุกพื้นที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ thaipbs

-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดตลาดสดอินเตอร์มาร์ท 24-30 พ.ค.นี้ หลังพบติดเชื้อ 22 ราย เสียสูง 177 ราย รอผลอีก 500 ราย สอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นพนักงานโรงงานปลากกระป๋องสมุทรปราการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot, bangkokbiznews

-กองบัญชาการตำรวจนครบาล รายงานผู้ติดเชื้อในหน่วยงานสะสม 328 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย รักษาหายแล้ว 188 ราย เสียชีวิต 2 ราย คงเหลือ 138 ราย อยู่ระหว่างการกักตัว 264 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bangkokbiznews

-จ.เชียงใหม่ ปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบโควิดระบาดในพื้นที่ ล่าสุดผู้ป่วยสะสม 570 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

## ประเด็นข่าว

-จ.นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 612 ราย ยอดจองวัคซีนโควิด 19 กว่า 4.8 แสนคน ได้รับยอดจัดสรรกว่า 1 ล้านโดส เตรียมฉีดวัคซีนภายในเดือน มิ.ย.-ส.ค. นี้

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**เตรียมพร้อมบุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 3**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ 3 ว่า การอบรมมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับเทคนิคและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ 3 เพื่อรองรับระบบการจัดการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยชีวภาพ ตามพ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ 3 เป็นเชื้อที่ก่อโรครุนแรง เช่น เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 เชื้อก่อโรคไข้หวัดนก เชื้อก่อโรคเอดส์ เชื้อก่อวัณโรค เป็นต้น

**เตือนทำงานล่วงเวลาส่งผลเสียต่อสุขภาพ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amrintv

-องค์การอนามัยโลก เตือน การทำงานล่วงเวลาส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาว และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละนับแสนคนทั่วโลก ขณะเดียวกัน การทำงานที่บ้านช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้พนักงานต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงต่อวัน และทำให้เส้นแบ่งระหว่างการทำงานพักผ่อนอยู่บ้าน และการทำงานหายไป

**ลิมฟ์ก๊อชในช่องคลอด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-จากกรณี น.ส.สิริ (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โปสท่าภาพผ้าก๊อชก้อนใหญ่ ระบุว่า หลุดออกมาจากช่องคลอด หลังไปคลอดที่รพ. ได้ 2 เดือน 8 วัน คัดแพทย์ลิมฟ์ ลำไส้ นางทิพย์วรรณ ไชยศล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.คูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำกระเช้ามอมบให้เป็นการขอโทษ พร้อมยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการทำงาน และจะเยียวยาตามมาตรา 41 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข รวมทั้งจะปรับปรุงไม่ให้เกิดกรณีนี้อีก